

ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ

QUAN TRỌNG - XIN VUI LÒNG ĐỌC KỸ TRƯỚC KHI SỬ DỤNG DỊCH VỤ (ĐƯỢC ĐỊNH NGHĨA DƯỚI ĐÂY). CÁC ĐIỀU KHOẢN DỊCH VỤ (“**ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN**”) LÀ MỘT THỎA THUẬN PHÁP LÝ VÀ RÀNG BUỘC GIỮA BẠN VÀ SAMSUNG ELECTRONICS VIETNAM THAI NGUYEN - CHI NHÁNH TP. HỒ CHÍ MINH, MỘT CHI NHÁNH CÔNG TY ĐƯỢC THÀNH LẬP VÀ CHỊU SỰ ĐIỀU CHỈNH CỦA LUẬT VIỆT NAM VỚI ĐỊA CHỈ TẠI TẦNG 25, THÁP TÀI CHÍNH BITEXCO, SỐ 2 HẢI TRIỀU, PHƯỜNG BẾN NGHÉ, QUẬN 1, TP. HỒ CHÍ MINH, VIỆT NAM (“**SAMSUNG**”) LIÊN QUAN ĐẾN ỨNG DỤNG SAMSUNG FINANCE PLUS VÀ BẤT KỲ PHẦN MỀM HOẶC TÀI LIỆU LIÊN QUAN NÀO CỦA SAMSUNG, BAO GỒM CẢ ỨNG DỤNG KHÓA ĐIỆN THOẠI (SAU ĐÂY GỌI CHUNG LÀ “**ỨNG DỤNG**”) DO SAMSUNG, CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT HOẶC CÁC NHÀ CUNG CẤP VÀ / HOẶC BÊN THỨ BA CỦA SAMSUNG CUNG CẤP. BẰNG CÁCH ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN NÀY HOẶC BẰNG CÁCH CÀI ĐẶT HOẶC SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG, BẠN ĐƯỢC XEM LÀ ĐÃ ĐỌC VÀ HIỂU RÕ CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN NÀY, VÀ ĐỒNG Ý RÀNG BUỘC BỞI CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN. NẾU BẠN KHÔNG ĐỒNG Ý VỚI CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN NÀY, THÌ XIN VUI LÒNG KHÔNG CÀI ĐẶT HOẶC SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG. NẾU CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN NÀY THAY ĐỔI VÀ BẠN TIẾP TỤC SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG HOẶC KHÔNG GỖ CÀI ĐẶT CÁC ỨNG DỤNG THEO BẤT THAY ĐỔI NÀO, THÌ SẼ ĐƯỢC COI LÀ BẠN ĐỒNG Ý TUÂN THỦ ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN ĐÃ ĐƯỢC SỬA ĐỔI.

BẰNG CÁCH CÀI ĐẶT CÁC ỨNG DỤNG, BẠN CHẤP NHẬN CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN NÀY VÀ ĐẢM BẢO VỚI SAMSUNG RẰNG BẠN CÓ ĐỦ NĂNG LỰC THAM GIA VÀO GIAO DỊCH THEO LUẬT ÁP DỤNG VÀ CÓ ĐẦY ĐỦ THẨM QUYỀN VÀ KHẢ NĂNG SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG VÀ ĐỒNG Ý TUÂN THỦ CÁC QUY ĐỊNH CỦA CÁC ĐIỀU KHOẢN & ĐIỀU KIỆN NÀY.

Để truy cập vào các Ứng dụng, bạn đồng ý tải xuống và cài đặt các Ứng dụng trên Thiết bị của bạn (tức là thiết bị di động hoặc thiết bị điện tử thương hiệu Samsung mà bạn đã mua từ Samsung hoặc các nhà phân phối ủy quyền của Samsung). Bằng cách cài đặt các Ứng dụng, bạn công nhận và đồng ý nhận, vào bất kỳ thời điểm nào, các thông báo gửi cho khách hàng, các nhắc nhở hoặc bất kỳ thông tin liên lạc nào khác từ bên cho vay ("**Bên cho vay**") liên quan đến việc thanh toán khoản nợ theo thoả thuận vay đã ký giữa bạn và Bên cho vay ("**Hợp đồng vay**"), hoặc từ Samsung liên quan đến các ưu đãi cho các sản phẩm/dịch vụ khác được cung cấp bởi Samsung.

Các Ứng dụng sẽ cho phép bạn xem thông tin tài khoản của bạn (bao gồm ID tài khoản / tài khoản thanh toán ngân hàng, số tiền đến hạn tiếp theo và các ngày đến hạn) và chi tiết thanh toán, truy cập các cổng thông tin trực tuyến của Bên cho vay để thực hiện việc thanh toán các khoản vay theo thoả thuận, và các thông tin hỗ trợ khách hàng liên quan đến vấn đề này.

Các Ứng dụng sẽ "khóa" Thiết bị trong trường hợp bạn không thanh toán đúng hạn theo Hợp đồng vay với Bên cho vay như đã được thỏa thuận giữa bạn và Bên cho vay theo Hợp đồng vay. Trong trường hợp Thiết bị bị "khóa", bạn chỉ được phép sử dụng Thiết bị để truy cập / sử dụng các dịch vụ bắt buộc (như được quy định theo Luật áp dụng), tức là thực hiện cuộc gọi đến các số khẩn cấp chỉ định, nhận cuộc gọi đến, truy cập danh bạ và tin nhắn được lưu trữ trên Thiết bị đó, và bạn không được vô hiệu hóa tính năng hệ thống định vị GPS dựa trên vệ tinh.

Để rõ ràng, bạn xác nhận và đồng ý rằng: Trong trường hợp Thiết bị của bạn bị "khóa" theo thỏa thuận giữa bạn và Bên cho vay theo Hợp đồng vay, bạn cam kết sẽ không có bất kỳ khiếu nại hoặc yêu cầu bồi thường thiệt hại đối với Samsung xuất phát từ, hoặc có liên quan đến việc Thiết bị của bạn bị "khóa" theo quy định của Hợp đồng vay giữa bạn và Bên cho vay.

1. Cấp giấy phép

Dựa trên các điều khoản và điều kiện trong Điều khoản & Điều kiện này, bạn được cấp một giấy phép giới hạn, không độc quyền và có thể thu hồi để cài đặt, truy cập và sử dụng các Ứng dụng. Các dịch vụ và tính năng được cung cấp bởi các Ứng dụng hoặc các bản cập nhật (được định nghĩa dưới đây) có thể khác nhau hoặc bị giới hạn tùy thuộc vào các yếu tố nhất định, bao gồm, nhưng không giới hạn, thiết bị, hệ điều hành hoặc nhà khai thác mạng. Trừ khi bạn đủ tuổi theo Luật áp dụng, bạn không được phép ký kết Điều khoản & Điều kiện này hoặc sử dụng các Ứng dụng. Các Ứng dụng chỉ có sẵn cho bạn ở Việt Nam vào thời điểm này. Bạn đồng ý không sử dụng hoặc cố gắng sử dụng các Ứng dụng từ ngoài địa điểm này. Samsung có thể sử dụng các công nghệ để xác minh việc tuân thủ của bạn. Tuy nhiên, Samsung sẽ thường xuyên cập nhật cho bạn về sự thay đổi về địa lý cho phép.

2. Bảo lưu các Quyền và Quyền Sở hữu

Các Ứng dụng này bao gồm phần mềm và dữ liệu được cung cấp bởi bên thứ ba. Bạn thừa nhận rằng các Ứng dụng này thuộc sở hữu của Samsung và các nhà cấp phép của Samsung, được bảo vệ theo luật bản quyền và các hiệp định về sở hữu trí tuệ khác. Các Điều khoản và Điều kiện sử dụng các Ứng dụng này không cấp cho bạn bất kỳ quyền sở hữu nào đối với các Ứng dụng, và bạn chỉ được cấp giấy phép sử dụng có giới hạn và có thể bị thu hồi theo các điều kiện trong các Điều khoản & Điều kiện này. Bạn không được sử dụng Ứng dụng để sao chép các tài liệu được bảo vệ bản quyền hoặc các tài liệu mà bạn không có quyền hoặc sự chấp thuận hợp pháp để sao chép.

Trừ khi được sử dụng cho mục đích riêng tư và phi thương mại, không có nội dung nào được sao chép, sao lại, phân phối, xuất bản lại, tái xuống, hiển thị, đăng tải theo hình thức điện tử hoặc cơ học, truyền tải, ghi âm theo bất kỳ cách thức nào, sao chép hoặc tái xuất bản trước khi có sự đồng ý bằng văn bản của Samsung hoặc của Bên cho vay. Bất kỳ việc sử dụng Ứng dụng vào mục đích khác, bao gồm bất kỳ việc sử dụng thương mại, sửa đổi, hiển thị, phân phối hoặc tái xuất bản nào mà không có sự đồng ý bằng văn bản trước của Samsung đều bị nghiêm cấm.

3. Các Hạn chế

Trừ các trường hợp bạn được yêu cầu thực hiện bởi Luật áp dụng, bạn không được phép: (i) đảo ngược kỹ thuật, dịch ngược mã nguồn hoặc giải mã bất kỳ thuật toán nào của Ứng dụng; (ii) sửa đổi hoặc vô hiệu hóa bất kỳ tính năng nào của Ứng dụng, bao gồm tính năng cho phép "khóa" Thiết bị; (iii) tạo ra các tác phẩm phái sinh dựa trên Ứng dụng; (iv) cho thuê, cho thuê lại, cho vay, cấp phép con dấu hoặc cung cấp dịch vụ lưu trữ thương mại với Ứng dụng; (v) vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của chúng tôi hoặc bất kỳ bên thứ ba nào liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng của bạn (trừ trường hợp việc sử dụng đó được cấp phép theo Điều khoản & Điều kiện này); (vi) sử dụng Ứng dụng một cách bất hợp pháp, cho bất kỳ mục đích bất hợp pháp nào hoặc bất kỳ cách nào mâu thuẫn với các Điều khoản & Điều kiện này, hoặc hành động gian lận hoặc độc hại, ví dụ như hack vào hoặc chen mã độc, bao gồm virus hoặc dữ liệu có hại, vào Ứng dụng hoặc bất kỳ hệ điều hành nào; (vii) sử dụng Ứng dụng theo cách thức có thể gây thiệt hại, vô hiệu hóa, quá tải, làm suy yếu hoặc đe dọa hệ thống hoặc bảo mật của chúng tôi hoặc can thiệp vào người dùng khác; và (viii) thu thập hoặc khai thác bất kỳ thông tin hoặc dữ liệu nào từ Ứng dụng hoặc hệ thống của chúng tôi hoặc cố gắng giải mã bất kỳ truyền tải nào đến hoặc từ các máy chủ chạy Ứng dụng.

4. Cập nhật, Thay đổi hoặc Tạm ngừng các Ứng dụng

Samsung có thể cung cấp hoặc làm cho các bản cập nhật hoặc nâng cấp của Ứng dụng ("**Cập nhật**") có sẵn bất cứ lúc nào, bao gồm các sửa lỗi, cải tiến dịch vụ, tính năng mới, xóa các chức năng hiện có hoặc sửa đổi Ứng dụng. Các Cập nhật sẽ tuân theo các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này trừ khi có các điều khoản và điều kiện riêng được cung cấp cùng với các Cập nhật đó, trong trường hợp đó, các điều khoản và điều kiện riêng đó sẽ quản lý các Cập nhật. Các Cập nhật cho phần mềm bảo mật hoặc sửa lỗi nghiêm trọng hoặc các Cập nhật quan trọng khác có thể được tải xuống và cài đặt tự động để nhận được các Cập nhật đó đúng thời hạn giúp bảo vệ bạn và các người dùng khác.

Bất kể các quy định khác đi trong Điều khoản và Điều kiện sử dụng này, Samsung tuyên bố giữ quyền thay đổi, tạm ngừng, xóa bỏ, giới hạn việc sử dụng hoặc vô hiệu hóa quyền truy cập vào Ứng dụng hoặc bất kỳ phần nào của nó bất cứ lúc nào mà không cần thông báo hoặc chịu trách nhiệm pháp lý. Bạn hiểu rằng các Điều khoản và Điều kiện sử dụng này có thể được sửa đổi từ từ theo thời điểm theo bất kỳ bản Cập nhật nào, và đồng ý bị ràng buộc bởi các Điều khoản và Điều kiện đã sửa đổi, tùy từng trường hợp.

5. Các Ứng dụng và Nội dung của Bên thứ ba

Các ứng dụng của bên thứ ba và nội dung của họ cũng có thể được cung cấp cho bạn thông qua các Ứng dụng. Trong phạm vi Luật áp dụng cho phép, Samsung không chịu trách nhiệm về bất kỳ bảo đảm, điều kiện hoặc tuyên bố nào liên quan đến bất kỳ dịch vụ hoặc nội dung do bên thứ ba cung cấp trong bất kỳ khía cạnh nào bao gồm, nhưng không giới hạn, chất lượng, độ chính xác, hiệu quả, không có virus, không vi phạm quyền của bên thứ ba và tuân thủ bất kỳ Luật áp dụng hoặc quy

định có liên quan nào. Việc sử dụng các dịch vụ và nội dung của bên thứ ba có thể được quy định bởi các Điều khoản & Điều kiện, thỏa thuận cấp phép, chính sách bảo mật hoặc các thỏa thuận khác của nhà cung cấp bên thứ ba, bao gồm nhưng không giới hạn Hợp đồng vay vốn với Bên cho vay. Một số phần của các Ứng dụng có thể phải tuân theo các giấy phép mã nguồn mở, trong đó các điều khoản của các giấy phép mã nguồn mở này có thể được áp dụng trước các quy định của Điều khoản và Điều kiện này đối với phần bị ảnh hưởng của các Ứng dụng.

6. Đồng ý cho phép Thu thập và Sử dụng Dữ liệu

Bạn thừa nhận và đồng ý rằng Samsung và/hoặc các bên được Samsung ủy quyền có thể thu thập và sử dụng thông tin, bao gồm thông tin cá nhân của bạn khi cần thiết để cung cấp các Ứng dụng và Cập nhật, cải thiện hoặc nâng cao hiệu quả sử dụng của các Ứng dụng. Các Ứng dụng có thể cung cấp một số thông tin cần thiết cho Bên cho vay để thực hiện các nghĩa vụ của Bên cho vay theo Hợp đồng vay và chính sách của Samsung.

Trong mọi trường hợp, thông tin của bạn, bao gồm dữ liệu cá nhân của bạn sẽ được xử lý theo Luật áp dụng và Chính sách Quyền riêng tư của Samsung tại địa chỉ:

<https://www.Samsung.com/vn/info/privacy/>.

BẰNG CÁCH CHỌN HOẶC NHẤN VÀO NÚT "TÔI CHẤP NHẬN" HOẶC "ĐỒNG Ý" ĐƯỢC THIẾT KẾ ĐỂ BẠN CHẤP NHẬN NHỮNG ĐIỀU KHOẢN NÀY, BẠN THỪA NHẬN VÀ ĐỒNG Ý RẰNG BẠN ĐÃ ĐỌC, HIỂU VÀ ĐỒNG Ý VỚI NHỮNG ĐIỀU KHOẢN ĐƯỢC NÊU TRONG THÔNG BÁO QUYỀN RIÊNG TƯ CỦA SAMSUNG ĐƯỢC CUNG CẤP TẠI ĐƯỜNG LINK Ở TRÊN.

7. Truy cập Dữ liệu

Một số tính năng của các Ứng dụng có thể yêu cầu Thiết bị của bạn truy cập vào mạng internet và có thể bị giới hạn bởi nhà cung cấp mạng hoặc internet của bạn. Các Ứng dụng có thể yêu cầu truy cập thông qua mạng di động của bạn, điều này có thể dẫn đến phí bổ sung tùy thuộc vào gói thanh toán của bạn. Ngoài ra, việc sử dụng một số tính năng của Ứng dụng có thể bị ảnh hưởng bởi tính thích hợp và hiệu suất của Thiết bị hoặc truy cập dữ liệu của bạn.

8. Tuân thủ Luật pháp

Bạn công nhận và đồng ý tuân thủ tất cả các quy định của Luật áp dụng khi sử dụng các Ứng dụng.

9. Truy xuất dữ liệu

Trong trường hợp Thiết bị của bạn bị khóa bởi Bên cho vay như đã đồng ý giữa bạn và Bên cho vay theo Hợp đồng vay, bạn có thể liên hệ với trung tâm chăm sóc khách hàng của Samsung để lấy lại bất kỳ dữ liệu hoặc thông tin nào từ Thiết bị đã bị "khóa". Samsung có thể, theo quyết định và khả năng của mình, có thể yêu cầu các thủ tục mà Samsung cho là phù hợp để cung cấp cho bạn dữ liệu hoặc thông tin cần thiết từ Thiết bị đã bị "khóa", và khi làm như vậy, Samsung có thể yêu cầu bạn cung cấp một số thông tin/tài liệu nhất định bao gồm để xác định danh tính, xác minh sở hữu

của Thiết bị, sở hữu dữ liệu/thông tin chứa trong Thiết bị v.v., hoặc để sắp xếp cho việc chuyển giao dữ liệu/thông tin đó cho bạn. Bạn công nhận và đồng ý rằng bạn sẽ chịu trách nhiệm cho bất kỳ chi phí và khoản chi phí nào mà Samsung phải chịu trong quá trình cung cấp cho bạn dữ liệu và thông tin từ Thiết bị đã bị "khóa".

Đề rõ ràng, bạn xác nhận và đồng ý rằng Samsung sẽ không có bất kỳ trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại hoặc tổn thất nào phát sinh từ việc khóa Thiết bị của bạn bởi Bên cho vay theo Hợp đồng vay.

10. Chấm dứt

Các Điều khoản & Điều kiện này sẽ có hiệu lực cho đến khi chấm dứt. Samsung có thể chấm dứt các Điều khoản & Điều kiện này bất cứ lúc nào bằng việc thông báo cho bạn (chẳng hạn thông qua trang web dịch vụ, cửa sổ pop-up từ Ứng dụng, email, v.v.). Khi khoản vay theo Hợp đồng vay đã được trả, bạn có thể chấm dứt các Điều khoản & Điều kiện này bằng cách ngừng sử dụng các Ứng dụng, gỡ bỏ, xóa và trả lại tất cả phần mềm, tài liệu và các vật liệu khác liên quan được cung cấp bởi Samsung, bao gồm các bản sao dự phòng của chúng. Nếu bạn không tuân thủ các Điều khoản & Điều kiện này, quyền của bạn dựa trên các Điều khoản & Điều kiện này sẽ bị chấm dứt tự động mà không cần thông báo từ Samsung. Khi bất kỳ bạn hoặc Samsung chấm dứt các Điều khoản & Điều kiện này, bạn công nhận rằng các quyền của bạn được cung cấp theo các Điều khoản & Điều kiện này sẽ bị chấm dứt ngay lập tức và bạn phải ngay lập tức ngừng sử dụng tất cả các Ứng dụng.

11. Từ chối Bảo đảm

TRONG CHỪNG MỤC ĐƯỢC PHÉP TỐI ĐA THEO LUẬT ÁP DỤNG, CÁC ỨNG DỤNG ĐƯỢC CUNG CẤP THEO HÌNH THỨC "NGUYÊN TRẠNG" VÀ "NHƯ CÓ SẴN", MÀ KHÔNG CÓ BẤT KỲ BẢO ĐẢM HOẶC ĐIỀU KIỆN NÀO TỪ SAMSUNG, CẢ VỀ MẶT RÕ RÀNG HAY NGỤ Ý. TRONG CHỪNG MỤC ĐƯỢC PHÉP TỐI ĐA THEO LUẬT ÁP DỤNG, SAMSUNG TỪ CHỐI TẤT CẢ CÁC BẢO ĐẢM HOẶC CÁC ĐIỀU KHOẢN KHÁC ĐƯỢC TUYÊN BỐ, NGỤ Ý HOẶC QUY ĐỊNH BỞI PHÁP LUẬT, BAO GỒM, NHƯNG KHÔNG GIỚI HẠN, CÁC BẢO ĐẢM NGỤ Ý HOẶC ĐIỀU KHOẢN VỀ TÍNH THƯƠNG MẠI, CHẤT LƯỢNG ĐÁP ỨNG SỰ HÀI LÒNG, PHÙ HỢP CHO MỘT MỤC ĐÍCH CỤ THỂ, ĐỘ TIN CẬY HOẶC KHẢ DỤNG, ĐỘ CHÍNH XÁC, KHÔNG CÓ VIRUS, KHÔNG BỊ LÀM PHIỀN TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG, KHÔNG VI PHẠM QUYỀN CỦA BÊN THỨ BA HOẶC VI PHẠM QUYỀN KHÁC, PHÁT SINH THEO LUẬT HOẶC TỪ CÁC QUY ĐỊNH THƯƠNG MẠI HOẶC TRONG QUÁ TRÌNH SỬ DỤNG. KHÔNG CÓ LỜI KHUYÊN HOẶC THÔNG TIN NÀO, CHO DÙ ĐƯỢC TRUYỀN ĐẠT BẰNG LỜI NÓI HOẶC BẰNG VĂN BẢN, MÀ BẠN NHẬN ĐƯỢC TỪ SAMSUNG HOẶC CÁC CÔNG TY LIÊN KẾT CỦA SAMSUNG, ĐƯỢC COI LÀ THAY ĐỔI TUYÊN BỐ TỪ CHỐI BẢO ĐẢM NÀY CỦA SAMSUNG VỀ ỨNG DỤNG, HOẶC TẠO RA BẤT KỲ BẢO ĐẢM NÀO TỪ SAMSUNG.

12. Giới hạn Trách nhiệm

- 12.1 Samsung và bạn không hạn chế hoặc loại trừ trách nhiệm đối với bất kỳ loại thiệt hại nào mà trách nhiệm đối với loại thiệt hại đó sẽ không thể được loại trừ hoặc giới hạn theo Luật áp dụng, trong phạm vi mà Luật áp dụng ngăn cản việc loại trừ hoặc giới hạn đó, hoặc trong phạm vi một tòa án có thẩm quyền xét xử cho rằng loại trừ hoặc giới hạn đó sẽ không có hiệu lực theo Luật áp dụng.
- 12.2 Phụ thuộc vào quy định của Điều 12.1, Samsung sẽ không chịu trách nhiệm đối với các thiệt hại hoặc trách nhiệm theo hợp đồng (bao gồm cả trách nhiệm phát sinh do cầu thả), luật về nghĩa vụ của bên thứ ba (bao gồm cả yêu cầu về “bồi thường thiệt hại ngoài hợp đồng” và sự cầu thả), nghĩa vụ theo quy định pháp luật hoặc bất kỳ cơ sở hợp pháp nào khác, ngay cả khi Samsung đã được thông báo về rủi ro của việc gây thiệt hại đó (i) khi thiệt hại là gián tiếp, ngẫu nhiên, đặc biệt, phụ thuộc, hoặc bao gồm các thiệt hại gương mẫu hoặc trừng phạt, hoặc (ii) cho bất kỳ tổn thất lợi nhuận, tổn thất kinh doanh, tổn thất cơ hội, mất dữ liệu, (iii) khi thiệt hại liên quan đến sai sót, thiếu sót hoặc gián đoạn, virus máy tính, vấn đề kết nối hoặc kết nối hoặc các khoản phí mạng, hoặc (iv) cho việc sử dụng hoặc không thể sử dụng các Ứng dụng hoặc nội dung, tài liệu và chức năng liên quan đến Ứng dụng, hoặc bất kỳ phần nào của Ứng dụng.
- 12.3 Phụ thuộc vào quy định của Điều 12.1 và 12.2 và trong phạm vi Luật áp dụng cho phép, trách nhiệm tài chính tổng cộng của Samsung đối với bạn phát sinh hoặc liên quan đến các Điều khoản & Điều kiện này, các Ứng dụng hoặc các vấn đề liên quan không vượt quá số tiền bạn đã thanh toán cho Samsung hoặc công ty liên kết của Samsung cho việc sử dụng các Ứng dụng.
- 12.4 Bạn xác nhận rằng việc tích hợp bất kỳ đường link nào của bên thứ ba nào vào các Ứng dụng sẽ không có nghĩa là Samsung chứng nhận nội dung được xuất bản trên liên kết đó và Samsung sẽ không chịu trách nhiệm trực tiếp hoặc gián tiếp, trong bất kỳ hình thức nào liên quan đến nội dung đề cập trong đường link đó. Bạn cũng xác nhận rằng Samsung không chịu trách nhiệm và sẽ không chịu trách nhiệm cho bất kỳ thiệt hại nào gây ra cho, hoặc virus có thể ảnh hưởng đến Thiết bị của bạn do bạn truy cập, sử dụng hoặc duyệt các nội dung trong đường link của bên thứ ba hoặc tải xuống bất kỳ tài liệu, dữ liệu, văn bản, hình ảnh, nội dung video hoặc nội dung âm thanh nào từ các đường link của bên thứ ba đó.
- 12.5 Bạn xác nhận rằng các quy định của các khoản 11 và 12 ở trên là hợp lý đối với lợi ích của các Ứng dụng và bạn sẽ chấp nhận rủi ro và / hoặc mua bảo hiểm tương ứng.
- 12.6 **ĐỂ TRÁNH MẤT DỮ LIỆU, SẼ LÀ CẦN THIẾT ĐỂ BẠN SAO LƯU DỮ LIỆU TRÊN THIẾT BỊ CỦA BẠN TRƯỚC KHI SỬ DỤNG CÁC ỨNG DỤNG.**

13. Bồi thường

Bạn đồng ý bảo vệ, bồi thường và không khiếu nại Samsung, cũng như các nhà thầu độc lập, nhà cung cấp dịch vụ, tư vấn viên, bên cấp phép, đại lý và đại diện độc lập của Samsung, và mỗi giám đốc, quản lý và nhân viên của Samsung, khỏi mọi khiếu nại, mất mát, trách nhiệm pháp lý, tiền bồi thường thiệt hại và / hoặc chi phí (bao gồm, nhưng không giới hạn, các khoản phí luật sư và chi phí hợp lý khác) phát sinh từ hoặc liên quan đến (a) việc bạn truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng; (b) vi phạm của bạn đối với các Điều khoản & Điều kiện này hoặc bất kỳ quy định nào của Luật áp dụng; (c) vi phạm của bạn đối với bất kỳ quyền của một cá nhân / thực thể khác, bao gồm vi phạm quyền sở hữu trí tuệ của họ; hoặc (d) hành vi của bạn liên quan đến các Ứng dụng.

14. Luật áp dụng

Các điều khoản và bất kỳ nghĩa vụ hợp đồng nào giữa Samsung và bạn sẽ được điều chỉnh theo luật pháp của Việt Nam (“**Luật áp dụng**”). Các điều khoản này sẽ không bị điều chỉnh bởi các quy định của Công ước Liên Hợp Quốc về Hợp đồng mua bán hàng hóa quốc tế, việc áp dụng các quy định của Công ước này được loại trừ một cách rõ ràng.

15. Giải quyết tranh chấp

Mọi hành động pháp lý hoặc thủ tục liên quan đến việc bạn truy cập hoặc sử dụng Ứng dụng hoặc các Điều khoản & Điều kiện này sẽ được giải quyết tại tòa án có thẩm quyền theo Luật áp dụng.

16. Thỏa thuận toàn bộ

Các Điều khoản & Điều kiện này là toàn bộ thỏa thuận giữa bạn và Samsung liên quan đến các Ứng dụng và thay thế cho tất cả các liên lạc, đề xuất, tuyên bố bằng lời nói hoặc văn bản trước đó có liên quan đến các Ứng dụng hoặc bất kỳ chủ đề nào khác được quy định tại Điều khoản & Điều kiện này. Nếu bất kỳ điều khoản nào trong các Điều khoản & Điều kiện này được coi là vô hiệu, không thể thi hành hoặc bất hợp pháp, các điều khoản khác vẫn sẽ tiếp tục có hiệu lực và tác dụng đầy đủ.

17. Tiếp tục có hiệu lực

Ngay cả Samsung khi chấm dứt, các nghĩa vụ được đề cập trong Điều 10 (Chấm dứt), Điều 11 (Từ chối bảo đảm), Điều 12 (Giới hạn trách nhiệm), Điều 13 (Bồi thường thiệt hại), Điều 14 (Luật áp dụng), Điều 15 (Giải quyết tranh chấp), Điều 17 (Tiếp tục có hiệu lực) và Điều 18 (Thông tin Liên lạc) sẽ tiếp tục tồn tại và tiếp tục có hiệu lực Samsung khi các Điều khoản và Điều kiện này chấm dứt.

18. Thông tin liên lạc

Khi bạn sử dụng Ứng dụng hoặc gửi email đến Samsung, bạn đang thực hiện truyền thông điện tử. Bạn đồng ý với việc được liên lạc và nhận thông tin qua phương tiện điện tử bao gồm email hoặc SMS, hoặc bất kỳ phương tiện truyền thông nào khác, bất cứ lúc nào từ Samsung. Bạn đồng ý rằng tất cả các thỏa thuận, thông báo, tiết lộ và phương thức truyền thông khác mà Samsung cung cấp

cho bạn bằng phương tiện điện tử đều đáp ứng đầy đủ các yêu cầu pháp lý. Liên quan đến việc sử dụng Ứng dụng, Samsung có thể gửi thông báo Ứng dụng, thông điệp quản trị và thông tin khác cho bạn.

19. Tiêu đề

Các tiêu đề trong đây chỉ được bao gồm để thuận tiện và nhận dạng và không có ý định mô tả, giải thích, định nghĩa hoặc giới hạn phạm vi, quy mô hoặc ý định của các Điều khoản & Điều kiện này.

20. Ngôn ngữ

Điều khoản & Điều kiện này được lập bằng song ngữ tiếng Anh – tiếng Việt có giá trị ngang nhau. Trong trường hợp có sự mâu thuẫn giữa tiếng Anh và tiếng Việt, tiếng Việt được ưu tiên áp dụng.

-/-